



23 MAY, 2020

Sansiri executive writes letter to PM

Matichon (Morning), Thailand

Page 1 of 1

๗ บิ๊กแสนสิริเขียนจม.ถึงนายกฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านบล็อกรีวิวของแสนสิริระบุว่า วิกฤตที่เกิดจากเชื้อ COVID-19 ครั้งนี้นับเป็นวิกฤตสังคมและเศรษฐกิจที่ผมคิดว่ารุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก เป็นความท้าทายอันหนักหน่วงของท่านนายกรัฐมนตรี และทีมงานซึ่งมองผ่านเลนส์คนทำธุรกิจ ผมเห็นด้วยกับแนวทางการรับมือในช่วงที่ผ่านมา โดยสามารถตัดสินใจได้ค่อนข้างเฉียบขาดและดำเนินมาตรการที่ แรงและเร็ว เปรียบเหมือนฉีดยา รักษาโรคให้แรงไวก่อน จัดการอาการป่วยหนัก ให้หาย จะมีผลข้างเคียงเล็กๆ น้อยๆ เราค่อยมา รักษากันภายหลัง

พอได้เห็นมาตรการเหล่านี้เริ่มส่งผลในทางที่ดี ผมจึงตั้งใจเขียนจดหมายเปิดผนึกนี้ถึงท่านนายกฯ เพื่อนำเสนอวัชชีนสูตรที่สองที่จะช่วยเสริมความเร็วและความแรงเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจอันยวบยาบในระยะสั้นและกลาง

1.การลดภาษี มาตรการที่จะใส่เงินเข้ามือประชาชนตรงที่สุดคือการลดภาษีบุคคลธรรมดาเพิ่มแรงจูงใจให้คนทำงานมากขึ้น 2.ภาค

การเกษตร ควรมีมาตรการช่วยประกันราคาพืชผลให้เกษตรกร โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรหลักๆ ที่มีผลผลิตสูงสุด 5 อันดับ ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และอ้อย รัฐบาลต้องรับภาระตรงนี้ไปก่อนอย่างน้อย 2 ปี 3.การท่องเที่ยว ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องเพิ่มการหักลดหย่อนภาษีสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ และขยายเวลาให้สามารถลดหย่อนต่อเนื่องไป 3 ปี 4.รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจและดึงนักท่องเที่ยวกลับมา อย่างตลาดนักท่องเที่ยวสำคัญ จีนหรืออินเดีย เราต้องเร่งพิจารณามาตรการยกเว้นการขอ visa เข้าประเทศไทย 5.ลดหย่อนภาษีให้กับคนซื้อบ้าน หลังแรกเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันให้ที่ 2 แสนบาทในปีที่โอนกรรมสิทธิ์ปีเดียว ให้เพิ่มไปได้สูงสุด 1-3 ล้านบาท เป็นไปได้หรือไม่ 6.เพิ่มการลดหย่อนเงินประกันสินเชื่อบ้าน 7.ยกเลิกมาตรการ LTV 8.ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงไปอีกในการประชุม กนง.ครั้งต่อไป 9.ทำอย่างไรให้มีการเลิกจ้างงานน้อยที่สุด รัฐบาลส่งหน่วยงานราชการจ้างคนเพิ่มให้มากที่สุดก็เป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นประจำหรือชั่วคราว 10.ลดกระบวนการเพิ่มทุนออกหุ้นใหม่ของบริษัทจดทะเบียน